

ทีเอสแอล คว่า New Mazda MX-5 รถสปอร์ตเปิด ประทุนสุดเจียว อวดโฉมให้ลูกค้าได้จับจอง เป็นราย แรกในประเทศไทย



ทีเอสแอล คว่า New Mazda MX-5 รถสปอร์ตเปิดประทุนสุดเจียว อวดโฉมให้ลูกค้าได้จับจอง เป็นรายแรกในประเทศไทย

หลังจาก New Mazda MX-5 เปิดตัวที่ต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร และเป็นผู้นำเข้าพร้อมจำหน่าย ยนตรกรรมชั้นนำจากต่างประเทศ ได้นำเข้ารถยนต์สปอร์ตเปิดประทุนสุดเจียว New Mazda MX-5 เข้ามาจำหน่ายเป็นรายแรกในประเทศไทย ด้วยราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 2,xxx,xxx บาท พร้อมโปรโมชั่น แพ็คเก็จทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า พร้อมที่พักโรงแรม 5 ดาว และอาหารสุดหรูทุกมื้อ อีกทั้งพาคณะตระการตากับงาน Tokyo Auto Salon 2016 มูลค่า 200,000 บาท/2ท่าน/คืน พร้อมออกเดินทาง 14-18 ม.ค.59

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายสุดยอดยนตรกรรมชั้นนำจากต่างประเทศ เปิดเผยว่า “ขณะนี้บริษัทได้นำเข้า MAZDA MX-5 รถเปิดประทุนเจเนเรชั่นใหม่ล่าสุด เข้ามาจำหน่ายเป็นรายแรกในประเทศไทย เพื่อเอาใจลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของก่อนใคร ด้วยเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ SKYACTIV-G ขนาด 1,496 ซีซี

ตัวรถได้รับการออกแบบด้วยวิศวกรรมสกายแอคทีฟ (SKYACTIV) ออกแบบให้มีความพริ้วไหวในตัวถังที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักด้านหน้าและด้านหลังในอัตราส่วน 50:50 ทำให้ตัวรถมีความสมดุลสูงในน้ำหนักที่เบาเพียง 1,000 กิโลกรัม มาพร้อม เครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ SKYACTIV-G ขนาด 1,500 ซีซี ให้กำลัง 131 แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อนาที แรงบิด 150 นิวตันเมตรที่ 4,800 รอบต่อนาที คู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ทำให้การขับขี่มีความคล่องตัวและเร้าใจ ภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงและหรูหรา มีให้เลือกทั้งเบาะหนังและเบาะผ้าที่มีการตัดเย็บอย่างปราณีตและเรียบหรู พร้อมระบบเสียงสเตอริโอจาก BOSE (เฉพาะรุ่น)

ด้านการประหยัดพลังงาน New Mazda MX-5 มาพร้อมกับระบบ i-ELOOP และ i-STOP (เฉพาะรุ่น) สามารถสะสมพลังงานได้เมื่อรถวิ่ง และประหยัดพลังงานเมื่อรถจอด ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานลงได้ 10% โดยจะแสดงผลการขับประหยัดน้ำมันแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ INTELLIGENT DRIVE MASTER ในอัตราการใช้เชื้อเพลิงเพียง

18.6 กม. /ลิตร

เชิญมาสัมผัสก่อนใครกับ New Mazda MX-5 รถสปอร์ตที่ทุกท่านตั้งตารอในราคาที่สุดแสนร่ำใจ เริ่มต้นเพียง 2,xxx,xxx บาท พร้อมโปรโมชั่นแรงๆได้แล้ววันนี้ที่ โชว์รูม ทีเอสแอล ทั้ง 4 สาขา แจ้งวัฒนะ สาทร ทองหล่อ (สุขุมวิท55) และภูเก็ต หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีเอสแอล คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-269-9999

###

เกี่ยวกับทีเอสแอล

บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในผู้นำเข้าและจำหน่ายยนตรกรรมระดับหรูชั้นนำจากทั่วโลกของประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายมาตรฐานแบบครบวงจรในชื่อ ทีเอสแอล ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้บริการโดยผู้ชำนาญการเฉพาะรถยนต์นำเข้าทุกรุ่นด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ยาวนานกว่า 30 ปี และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์-เครื่องมือวิเคราะห์ที่รุ่นล่าสุดจากต่างประเทศ ซึ่งมีจุดให้บริการถึง 4 ศูนย์บริการได้แก่ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ, สาทร, ทองหล่อ (สุขุมวิท55) และภูเก็ต เพื่อตอบสนองรสนิยมที่เหนือกว่าของคนที่มีไลฟ์สไตล์เหนือระดับเช่นคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โชว์รูมของทีเอสแอลทั้ง 4 สาขา หรือ TSL Call Center 02-269-9999 หรือเว็บไซต์ www.tsl.co.th